

SI PROPETA MUHAMMAD

(SUMAKANYA ANG KAPAYAPAAN)

Kailangan mong makilala ang taong ito!

Alamin
ang mga
pangunahing
kaalaman

www.iicomman.om

Sino si (sumakanya ang kapayapaan) Muhammad?

"Katotohanan na sa sugo ni Allah ay mayroon kayong pinakamagandang halimbawa upang sundin, sa sino man ang nagbahangad kay Allah..."

Qur'an 33:21

Ang mga Muslim ay naniniwala na si Muhammad (sumakanya ang kapayapaan) ay ang pinakahuling propeta mula sa mahabang linya ng mga propeta na pinadala upang tawagin ang mga tao sa pagsunod at pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ilan sa mga propetang ito ay sina Adam, Noah, Moses Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, David, at Hesus (sumakanila nawa ang kapayapaan).

Katulad ni Moses (sumakanya nawa ang kapayapaan) na pinadalhan ng Torah at Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) na pinadalhan ng Ebanghelyo, (hindi ang kasalukuyang anyo na isinalin), naniniwala ang mga Muslim na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay pinadalhan ng Qur'an upang ipakita kung paano ipamuhay ang mga katuruan nito.

Ang isang asawa ng Propeta (sumakanya ang kapayapaan), ay tinanong na ilarawan ang Propeta (sumakanya ang kapayapaan), at siya ay sumagot na nagsasabi na *'ang kanyang ugali ay nasa Qur'an'*, ibig sabihin ay masusing sinunod ni Propeta Muhammad (sumakanya ang kapayapaan) ang mga dakilang katuruan ng Qur'an sa pang araw-araw niyang pamumuhay.

Misyon ng Habag

Hindi lamang gawaing pagsamba ang itinuro ng Propeta (sumakanya ang kapayapaan) sa mga tao, kundi itinuro niya na ang pananampalataya ay kailangang makita sa gawa. Sinabi niya, **"Ang pinakamainam sa inyo ay yaong may magandang pag-uugali at pinakamaawain sa kanilang mga pamilya."**

Maraming kasabihan ang Propeta (sumakanya ang kapayapaan) na nagbibigay diin patungkol sa relasyon ng paniniwala at gawa, halimbawa nito ay, **"Kung sino man ang naniniwala kay Allah at sa huling araw ay huwag niyang saktan ang kanyang kapitbahay, paglingkuran ang kanyang bisita ng bukas-palad, at magsalita ng mabuti o manahimik na lamang."**

"At hindi ka (Mubammad) Namin (Diyos) ipinadala liban na lamang bilang awa sa sangkatauhan."

Qur'an 21:107

Ang Propeta (sumakanya ang kapayapaan) ay nagturo sa mga tao na magpakita ng habag at respeto sa isa't isa, **"Ang sino man na hindi nagpapakita ng habag sa ibang tao ay hindi pakikitaan ng habag."**

Sinabi ng Propeta (sumakanya ang kapayapaan), **"Hindi ako ipinadala upang magbigay ng sumpa ngunit bilang habag."**

Pagpapatawad

Ang Propeta (sumakanya ang kapayapaan) ay siyang mapagpatawad sa lahat ng tao at siya din ang pinakamabuti. Pinapatawad niya ang umaabuso sa kanya, at kung ang tao ay mas marahas, mas lumalakas ang kanyang pagtitimpi. Siya ay mapagparaya at mapagpatawad, lalo na kapag siya ang nangingibabaw at may kakayahang gumanti.

Si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay pinapatawad niya ang lahat na pagkakamali at pang-aapi sa kanya, malaki man o maliit. Siya ay mabuting halimbawa ng pagpapatawad at kabaitan, katulad ng nabanggit sa Quran, **"Panatilihin ang pagpapatawad (O Muhammad), at magtaguyod ng kabutihan, at lumayo sa mga mangmang."** Qur'an 7:199

"Hayaan na sila ay maging mapagpatawad at mapagparaya: Hindi ba niinyo nais na patawarin din kayo ni Allah? At si Allah ay Palagiang Nagpapatawad..."

Qur'an 24:22

Pagkakapantay-Pantay

Itinuro ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan), na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos,

"Katiyakan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah ay siyang pinakamabuti sa inyo."

Qur'an 49:13

"Lahat ng tao ay mula kay Adan at si Adan ay mula sa lupa. Ang Arabo ay hindi higit kaysa hindi Arabo, ang maitim ay hindi higit kaysa maputi, maliban sa pagiging matuwid."

"Ang Diyos ay hindi humahatol sa inyong anyo at kayamanan, Ngunit tinitingnan Niya ang inyong mga puso at gawain."

Minsan isang kasamahan ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tinawag ang isa pang kasamahan na, **"O Anak ng babaeng maitim!"** Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagalit at sumagot, **"Sinisisi"**

mo ba siya dahil sa maitim ang kanyang ina? Meron ka pa ring bakas ng kamangmangan mula sa panahon bago pa dumating ang Islam.”

Mapagpaumanhin

“Huwag ninyong gawan ng masama ang gumagawa ng masama sa inyo, subalit sila ay patawarin at maging mabuti sa kanila.” Ganito makitungo ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa mga taong umaatake at umaabuso sa kanya.

May mga pagkakataon na kung saan ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay may kakayahan na gumanti sa mga gumagawa ng masama sa kanya, subalit pinipigilan niya ang kanyang sarili.

Sinabi ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan): **“Ang taong malakas ay hindi yaong natatalo niya ang ibang tao dahil sa kanyang lakas, subalit siya ang tao na kaya niyang pigilan ang kanyang sarili.”**

Ang pagtitiis at pagpaparaya ay hindi nangangahulugan na ang Muslim ay hindi na niya ipagtatanggol ang kanyang sarili kapag siya ay inaabuso. Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi, **“Huwag ninyong naisin na makaharap ang inyong mga kalaban, subalit kapag nakaharap ninyo sila ay maging matatag kayo.”**

Pagiging Malumanay

Isang kasamahan ng Propeta ang nagsilbi sa kanya sa loob ng sampung taon at nagsabi na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay malumanay sa pakikitungo sa kanya. **“Kapag may bagay akong ginawa o hindi nagawa, hindi niya tinatanong ang dahilan kung bakit ko nagawa o bakit hindi ko ginawa. Siya ang uri ng tao na palakaibigan sa lahat.”**

Sa isang okasyon, ang asawa ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagalit matapos laitin ng isang tao.

“Ang mabuti at masama ay hindi magkapantay. Gantihan ang masama ng kung ano ang pinakamainam...”
Qur'an 41:34

“At ang alipin ng Higit na Mapagbigay (Diyos) ay siyang naglalakad sa kalupaan ng may pagpapakumbaba at kapag sila ay pinagsalitaan ng mga mangmang, kanilang sinasabi: ‘Kapayapaan.’”
Qur'an 25:63

Sinabi ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan); **“Maging mahinahon, dahil gusto ni Allah ang pagiging mahinahon.”**

“Maging mahinahon! Dahil kapag ang pagiging mahinahon ay nasa isang bagay, ito ay nagiging maganda, at kapag ito ay inalis, nagiging pangit ang bagay na yaon.”

Pagiging Mapagpakumbaba

Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay pinipigilan niya ang mga tao na tumayo para sa kanya bilang paggalang. Madalas siyang umupo sa isang pagtitipon kapag may bakanteng lugar at hindi siya naghahanap ng espesyal na lugar. Hindi magara ang kanyang pananamit. Siya ay nakikihalubilo sa mga mahihirap at mga nangangailangan; siya ay umuupo kasama ng mga matatanda at tinutulungan ang mga balong babae. Ang mga hindi nakakakilala sa kanya ay wala silang makitang pagkakaiba niya sa ibang mga tao.

Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, **“Si Allah ay nagpahayag sa akin, na maging mapagpakumbaba kayo. Walang sinuman ang dapat na magmalaki sa iba, at walang sinuman ang dapat mang-api sa iba.”**

Siya ay mapagpakumbaba at ganoon din ay natatakot na baka siya ay sambahin ng tao, isang karapatan na nauukol lamang sa Diyos:

“Huwag kayong magmalabis sa pagpupuri sa akin katulad ng pagpupuri ng mga Kristiyano kay Hesus, Ako ay isang alipin lamang at Sugo, kaya tawagin ninyo akong Alipin at Sugo ni Allah.”

Ang Huwarang Asawa

Si Aisha, asawa ng Propeta, ay nagsabi, **“Siya ay tumutulong sa gawaing bahay, inaayos niya ang kanyang damit at sapatos. Ginagatasan at pinapakain niya ang kanyang alagang hayop at gumagawa ng gawaing bahay.”**

Hinihimok niya ang kanyang mga kasamahan na sundin ang kanyang halimbawa, **“Ang pinaka-perpektong mananampalataya sa inyo ay ang may pinakamabuting pag-uugali, at ang pinakamabuti sa kanila ay ang pinakamabuti sa kanilang mga asawa.”**

“At mamuhay ka sa kanila (iyong mga asawa) ng may kabaitan.”
Qur'an 4:19

Ang Huwarang Halimbawa

“Ikaw (Muhammad) ay may pinakamataas na antas ng pag-uugali.”

Qur'an 68:4

Ang mga nabanggit ay mga sulyap lamang kung paano ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay namuhay. Ang mga halimbawa na nabanggit ay maaaring ikagulat ng ilang tao dahil na rin sa maling pagsasalawaran ng “media” sa Islam at ang patuloy na maling pag-uugnay dito.

Mahalagang maunawaan ng iba, na kapag nais maunawaan ang Islam ay kailangan na pumunta direkta sa pinagkukunan nito: Ang Quran, at Tradisyon ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) at hindi dapat husgahan ninuman ang Islam dahil lamang sa maling kagagawan ng ilang mga Muslim.

Mga Pahayag ng mga Hindi Muslim

Si Mahatma K. Gandhi, ang pinuno ng “Indian Independence Movement”, ay nagsabi: **“Ang kapayapakan, ang kababaang-loob ng Propeta, pagtupad sa kanyang mga pangako, kanyang debosyon sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang kagitingan, ang kanyang katapangan, ang kanyang walang pag-aalinlangang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang misyon, ito, at hindi ang espada ang nagdala ng lahat sa kanila upang malampasan ang bawat balakid.”**

Si George Bernard Shaw, isang manunulat sa Britaniya ay nagwika: **“Kailangan ng mundo ng isang tao na katulad ni Muhammad; dahil sa kawalang ng kaalaman ng mga relihiyosong tao sa Gitnang Panahon (Middle Ages), masama ang pagpapakilala nila sa kanya. Itinuring siya na kaaway ng Kristiyanismo. Subalit matapos kong tingnan ang kanyang talambuhay, napatunayan ko na ang kanyang kuwento ay nakakabighani at mahimala, kailanman ay hindi siya naging kaaway ng Kristiyanismo, dapat siyang tawagin na tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa aking palagay, kung siya ay bibigyan ng pagkakataon na mamuno, ay kaya niyang lutasin ang ating suliranin at mangingibabaw ang kapayapaan at kaligayahan sa mundo.”**



Islamic Information Center

Islamic Information Center

Sultan Qaboos Grand Mosque
Muscat, Sultanate of Oman

www.icoman.om

For more information about Islam and other pamphlets in this series contact:

Whatsapp: +968 99250777 Email: support@icoman.om